



Câu hỏi Thường Gặp về Lệnh Cấm Đá Nhân tạo



Đá nhân tạo là gì?

Đá nhân tạo là vật liệu xây dựng được chế tạo. Đá này được sử dụng cho những thứ như sàn nhà, ghế dài và tấm chống thấm ốp tường và có thể thấy trong nhà bếp và phòng tắm. Đá này còn có những tên khác như đá hợp chất, đá chế tạo hoặc đá nhân tạo.

Khi làm việc với đá nhân tạo, các hoạt động như cắt, khoan và đánh bóng sẽ thải ra bụi silica. Nếu hít phải bụi silica, bạn có thể mắc căn bệnh chết người gọi là bệnh bụi phổi silic.

Bệnh bụi phổi silic (silicosis) là gì?

Bệnh bụi phổi silic là bệnh chết người do hít phải bụi silica. Bệnh gây tổn thương vĩnh viễn cho phổi.

Do nguy cơ tiếp xúc với bụi silica cao, bất kỳ ai làm việc với đá nhân tạo đều có nguy cơ mắc bệnh bụi phổi silic cao hơn.

Mặc dù chưa có cách chữa trị cho bệnh bụi phổi silic, bệnh này có thể dễ dàng phòng ngừa, đó là lý do tại sao lệnh cấm sử dụng đá nhân tạo được áp dụng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về bệnh bụi phổi silic trên trang mạng của Cơ quan An toàn Lao động Úc (Safe Work Australia).

Thông tin có sẵn bằng các ngôn ngữ sau:

- Tiếng Ả Rập
- Tiếng Trung Giản Thể
- Tiếng Trung Phồn Thể
- Tiếng Anh
- Tiếng Hy Lạp
- Tiếng Ý
- Tiếng Việt



Lệnh cấm đá nhân tạo là gì?

Tất cả các tiểu bang và lãnh thổ ở Úc đều đã cấm sử dụng, cung cấp và sản xuất mặt bàn bếp, tấm và phiến đá nhân tạo.

Lệnh cấm này tuân theo luật về sức khỏe và an toàn lao động và sẽ bảo vệ người lao động trong ngành sản xuất đá nhân tạo, gia đình họ và toàn thể cộng đồng.

Lệnh cấm đang được áp dụng để ngăn ngừa và giảm số ca tử vong do bệnh bụi phổi silic. Khi lệnh cấm có hiệu lực, tất cả chúng ta đều có vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho cộng đồng.

Tại sao chúng ta lại cấm đá nhân tạo?

Lệnh cấm được áp dụng sau khi số người lao động trong ngành đá nhân tạo được chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic gia tăng. Lệnh cấm đá nhân tạo sẽ đảm bảo an toàn cho người lao động, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Bằng cách cấm đá nhân tạo, chúng ta có thể bảo vệ mọi người khỏi căn bệnh chết người nhưng có thể tránh được.

Quyết định này được mọi tiểu bang và lãnh thổ của Úc đưa ra dựa trên khuyến nghị của Cơ quan An toàn Lao động Úc (Safe Work Australia).

Lệnh cấm tác động đến cộng đồng đa văn hóa như thế nào?

Một tỷ lệ phần trăm lớn lực lượng lao động trong ngành đá nhân tạo đến từ các cộng đồng đa văn hóa. Do đó, nguy cơ mắc bệnh bụi phổi silic là một vấn đề đáng lo ngại đối với những người lao động thuộc các cộng đồng đa văn hóa, nhiều người trong số họ là nam thanh niên.

Lệnh cấm là một bước quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả người lao động trong ngành đá nhân tạo trước một căn bệnh có thể tránh được. Bằng cách đó, chúng ta có thể tạo ra một tương lai lành mạnh cho gia đình họ và ngành nghề mà họ đang làm việc.

Lệnh cấm đã bắt đầu từ khi nào?

Lệnh cấm đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, mỗi tiểu bang và lãnh thổ có thể có những sắp xếp cụ thể để hỗ trợ việc chuyển đổi này.

Mỗi tiểu bang và lãnh thổ đã có những thay đổi riêng đối với luật về sức khỏe và an toàn lao động để thực hiện lệnh cấm. Điều quan trọng là luôn cập nhật các luật được áp dụng tại khu vực của bạn.

Lệnh cấm này bao gồm những gì?

Lệnh cấm áp dụng với việc sử dụng, cung cấp và sản xuất tất cả các mặt bàn bếp, tấm và phiến đá nhân tạo.

Lệnh cấm này không bao gồm những gì?

Lệnh cấm không áp dụng với việc sửa chữa, loại bỏ, sửa đổi nhỏ đối với các sản phẩm đá nhân tạo được lắp đặt trước lệnh cấm.

Lệnh cấm không bao gồm các sản phẩm đá nhân tạo là thành phẩm không cần phải gia công hoặc sửa đổi thêm, chẳng hạn như bồn rửa đúc sẵn, đồ trang sức hoặc đồ trang trí sân vườn.

Tôi điều hành một doanh nghiệp / Tôi là thợ làm việc với đá nhân tạo. Tôi nên làm gì?

Hãy đảm bảo rằng bạn cập nhật các luật về sức khỏe và an toàn lao động của tiểu bang hoặc lãnh thổ của mình. Bạn có thể truy cập trang mạng của Cơ quan An toàn Lao động Úc (Safe Work Australia) để kiểm tra luật pháp ở mỗi tiểu bang.

Nếu làm việc với đá nhân tạo, bạn phải loại bỏ hoặc giảm thiểu hết mức có thể nguy cơ tiếp xúc với bụi silica, và tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn lao động của tiểu bang. Việc này sẽ bảo vệ bản thân bạn, người lao động của bạn và cộng đồng rộng lớn hơn.

Bất kỳ công việc nào với đá nhân tạo đều phải được kiểm soát. Các phương pháp kiểm soát có thể bao gồm dùng hệ thống khử bụi bằng cắt ướt, hệ thống có thiết bị hút bụi hoặc hệ thống thông gió thoát khí.

Bằng cách tuân theo các luật mới về sức khỏe và an toàn lao động, bạn có thể giữ an toàn cho người lao động và cộng đồng.

Tôi đã nghe một số người so sánh đá nhân tạo với amiăng (asbestos). Có an toàn khi có nó ở nhà hoặc nơi làm việc của tôi không?

Đá nhân tạo không giống như amiăng. Nếu đá nhân tạo đã được lắp đặt trong nhà hoặc nơi làm việc của bạn thì chúng vẫn an toàn miễn là không bị tác động. Điều này nghĩa là bạn, gia đình và bạn bè của bạn không gặp nguy cơ, miễn là bạn không cắt, khoan hoặc sửa đổi sản phẩm đá đó.

Bạn vẫn có thể tiến hành sửa chữa hoặc cải tạo nhỏ với đá nhân tạo, nhưng bạn nên liên lạc với một người thợ có chuyên môn để thực hiện việc đó.

Một người thợ có chuyên môn sẽ biết các biện pháp an toàn cần thiết và có thể xử lý, loại bỏ và thải bỏ đá nhân tạo đúng cách và an toàn.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một dự án tự làm (DIY) với đá nhân tạo, đừng tự mình thực hiện. Bụi silica thải ra khi làm việc với đá nhân tạo cực kỳ nguy hại nếu hít phải.



Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Để tìm hiểu thêm về lệnh cấm và những gì bạn cần làm, hãy truy cập www.dewr.gov.au/engineeredstone-vietnamese và www.safeworkaustralia.gov.au/esban

Để được trợ giúp về thông tin bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, hãy gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông ngôn (TIS National) theo số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên.